

**สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒**  
**วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.**

**ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์**

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้รับผิดชอบ
๑	คณะกรรมการพิจารณาค่าความเสียหายผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	๑.๑ มอบคณะกรรมการฯ ประสานประธานชุมชนทั้ง ๓ เขต เข้ามาหารือและร่วมกันพิจารณาค่าความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๒	คณะกรรมการพิจารณาค่าความเสียหายผู้ประสบอุทกภัยฯ
๒	คณะกรรมการสำรวจและจัดทำปानीเวศสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	๒.๑ มอบท่านปลัดเทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีท่านปลัดเป็นประธาน ผอ.ทุกสำนัก/กองเป็นกรรมการ เพื่อจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ (ปानीเวศ) จัดทำเส้นทางและสถานีให้ความรู้ต่างๆ และจัดให้มีห้องน้ำตลอดเส้นทาง ๒.๒ มอบผอ.สำนักการช่างจัดทำภาพอนิเมชั่นเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อนำเสนอผลงานและหาแนวทางต่อยอดโครงการต่อไป	ปลัดเทศบาล  ผอ.สำนักการช่าง
๓	ประชุมระดมสมองฟื้นฟูทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว วันที่ ๙ ต.ค. ๖๒ ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล	๓.๑ มอบทุกสำนัก/กองเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ ๓.๒ มอบหน.สังวาลย์ประสานชุมชนและสมาคมพ่อค้าเข้าร่วมประชุมด้วย	ทุกสำนัก/กอง  หน.สังวาลย์ เมืองโคตร
๔	การแก้ไขปัญหาสวนสาธารณะกุดโง้ง	๔.๑ มอบผอ.สำนักการช่างพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วนภายในเดือน ต.ค. ๖๒	ผอ.สำนักการช่าง
๕	ติดตั้งไฟฟ้าสนามฟุตบอลที่สนามกีฬากลาง	๕.๑ มอบผอ.สำนักการศึกษาพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อหลอดไฟและประสานสำนักการช่างเข้าไปติดตั้งโดยด่วน	สำนักการศึกษา สำนักการช่าง
๖	เงินช่วยเหลือ อปท. ที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน ๕ ล้านบาท	๖.๑ มอบสำนักการช่างพิจารณาจัดทำทางเดิน - วังที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง , ทำถนนแอสฟัลติกทางเข้าวัดประชานิยม , ทำถนนแอสฟัลติกตรงสะพานท่อระบายน้ำที่มีต้นไม้	สำนักการช่าง
๗	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำด้วยไม้ไผ่	๗.๑ มอบเลขาอติศักร่วมกับผอ.สำนักการช่างศึกษาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการเรื่องนี้	เลขาอติศักร์ อนันตริยะทรัพย์ ผอ.สำนักการช่าง
๘	กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๒	๘.๑ มอบหน.สำนักปลัดเทศบาลออกคำสั่งให้ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๘.๒ มอบผอ.สำนักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดเรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณศาลากลางหลังเก่า โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างหน้าศูนย์โอท็อป	หน.สำนักปลัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้ที่รับผิดชอบ
๙	การก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลแห่งใหม่	๙.๑ มอบผอ.สำนักการสาธารณสุขเขียนโครงการออกแบบศูนย์เครื่องจักรกลแห่งใหม่นำเสนอนายกฯเพื่อหางบประมาณต่อยอดโครงการต่อไป	ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ
๑๐	การใช้จ่ายเงินรางวัลธรรมาภิบาล ๔ ล้านบาท	๑๐.๑ ขอแจ้งให้ทุกสำนัก/กองทราบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกรายการ หากมีงบประมาณเหลือจะให้โครงการจตุตสุชาติและซื้อกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนเทศบาล ๓ ต่อไป	ทุกสำนัก/กอง
๑๑	ตำแหน่งว่างจากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๑.๑ ผ่าคุณครูทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทำหนังสือขอโอนย้ายมาให้ทันกำหนดเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไปโดยให้ท่านปลัดเป็นประธานในการคัดเลือก	ปลัดเทศบาล คุณครูในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน
๑๒	งานทอดกฐินวัดเหนือ , วัดสว่างคงคาและวัดดงปอ	๑๒.๑ มอบรองปลัดเทศบาลทั้ง ๓ ท่านและทุกสำนัก/กองเตรียมจัดงานกฐินให้กับวัดที่ตนเองรับผิดชอบ	รองรณยุทธ หอมหวล รองประเสริฐ ออประเสริฐ รองอภิวัฒน์ ปะกิทั้ง ทุกสำนัก/กอง
๑๓	มอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	๑๓.๑ มอบหน.สำนักปลัดเทศบาลเตรียมมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒	หน.สำนักปลัดเทศบาล
๑๔	ศูนย์เกษตรปลอดสารพิษบ้านแม่สาชุมชนดอนสวรรค์	๑๔.๑ มอบหน.สังวาลย์ขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป	หน.สังวาลย์ เมืองโคตร
๑๕	คณะกรรมการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุจะลงพื้นที่ดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒	๑๕.๑ มอบผอ.จිරนนท์ประสานเรื่องนี้กับ สส.บุญรัตน์และเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการฯ	ผอ.ส่วนจිරนนท์ ธารไชย
๑๖	เสื่อเทศบาล	๑๖.๑ มอบสำนักการศึกษาพิจารณาออกแบบเสื่อของเทศบาลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิไทยของจังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักการศึกษา

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้ที่รับผิดชอบ

|